



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ได้มีประกาศ  
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ-  
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตามที่  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๔๐๗  
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้สำนักอนามัยรับผิดชอบในการจัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ  
ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย โดยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้ง  
ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักอนามัยได้ดำเนินการคัดเลือกภาคทดสอบสุขภาพจิต โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  
และภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การคัดเลือกในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ให้แจ้งข้อมูล  
ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ทราบโดยด่วน หากมีตำแหน่งว่างและไม่สามารถติดต่อ  
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ สำนักอนามัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป และถือเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น  
ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์  
สำนักอนามัย <http://www.bangkok.go.th/health> และผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้สำนักอนามัยจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่าน  
การคัดเลือกเรียงตามลำดับที่ตามจำนวนตำแหน่งว่างเพิ่ม โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  
เพื่อทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)  
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.  
ผู้ดำเนินการคัดเลือก



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ราย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
๑	นางสาวปภัศสร โสดา	๓๐๑๐๐๒
๒	นางสาวอัจฉริยา ใหม่อรินทร์	๓๐๑๐๐๕
๓	นางพรรณรา ปิ่นศิโรตม	๓๐๑๐๐๑
๔	นางสาวปริญภา บัวแก้ว	๓๐๑๐๐๖
๕	นางสาวภัทรจิตาภา วรรณพงษ์	๓๐๑๐๐๓
๖	นางสาวจุฑาทิพย์ ปิ่นสลัก	๓๐๑๐๐๗
๗	นางสาวจุไรรัตน์ จงวัฒนาไพศาล	๓๐๑๐๐๙
๘	นายวงศกร สำราญ	๓๐๑๐๐๔
๙	นายศิวกร สีดาพาลี	๓๐๑๐๑๐
๑๐	นายสุทธิพงษ์ สอดสี	๓๐๑๐๐๘





ตารางเรียกรายงานตัวตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วัน / เวลา	ตำแหน่ง	จำนวน ผู้ที่ผ่าน การคัดเลือก (คน)	ลำดับ ที่เรียก บรรจุ	จำนวน เรียก บรรจุ (คน)	สถานที่รายงานตัว
วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	- นักเทคนิคการแพทย์- ปฏิบัติการ	๑๐	๑	๑	ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

- หมายเหตุ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่เรียกบรรจุในวันรายงานตัวให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนในวันรายงานตัวด้วย
  - สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ยังไม่ได้เรียกตัวในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์สำนักอนามัย <http://www.bangkok.go.th/health> ซึ่งหากมีตำแหน่งว่างหลังจากนี้ สำนักอนามัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวโดยการส่งหนังสือเรียกตัวตามที่อยู่ของผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งไว้ในใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามลำดับต่อไป
  - กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อที่แจ้งไว้ในใบสมัครให้แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ทราบโดยด่วน หากมีตำแหน่งว่างและไม่สามารถติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ สำนักอนามัยจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป และถือเป็นการยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งได้แจ้งไว้ให้ทราบแล้วตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖



ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย  
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๐๓ ๒๘๑๑